



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
คอลัมน์

ฉบับประจำวันจันทร์ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗
หน้า ๑๕

นศ.มีมติป้ายเสียอย่างฮาสุด

ผู้จัดการรายวัน - ป้ายหาเสียงเสียอย่าง-ซูวิทย์โดนใจนักศึกษา
เผยเห็นที่ไรต้องแอบหัวเราะทุกครั้ง แถมยังมีมากที่สุด
เมื่อเทียบกับผู้สมัครคนอื่น พร้อมร้องกทม.ให้ควบคุม
การติดป้ายของผู้สมัครทุกคน เพราะมีไม่น้อยที่ติดเกะกะ
และกีดขวางการจราจร

นางสาวพิมพ์ธิดา บุษปะเกษ นิสิตสาขาอัญมณีเครื่อง
ประดับ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) ซึ่งมีบ้านอยู่เขตพื้นที่ปทุมกลาง บอกว่าป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ที่โดดเด่นและดูมีสีสันเห็นทุกครั้ง
ต้องแอบยิ้มหัวเราะก็คือป้ายของผู้สมัครหมายเลข 15 นาย
ซูวิทย์ กมลวิศิษฏ์

อย่างไรก็ตาม รู้สึกว่า ป้ายของหมายเลข 15 จะมี
มากเกินไปและเป็นป้ายที่ใหญ่มาก ติดก็มากเกินไป ส่วน
บางคนก็ไม่ค่อยได้เห็นป้าย ดังนั้น อยากให้ทางคณะ
กรรมการการเลือกตั้งหรือทางกทม.ช่วยดูแลให้ความ
เสมอภาคในเรื่องป้ายหาเสียงด้วย ไม่ใช่ใครมีทุนหรือ
เงินมากก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่น ซึ่งไม่ยุติธรรม

ส่วนการติดป้ายและมีคำสั้นๆ หรือสโลแกนเพื่อให้
รู้จักผู้สมัครคนๆ นั้น จะทำให้คนกทม.จำหมายเลขและ
หน้าตาพร้อมทั้งตัดสินใจเลือกหมายเลขนั้น คิดว่าก็มีผล
ในการตัดสินใจของคนบางกลุ่ม อีกทั้งคำพูดสั้นๆ ที่ได้
อ่านก็จะทำให้เกิดการตัดสินใจได้ เพราะบางคนไม่มีเวลา
ฟังหรืออ่านนโยบายยาวๆ

“แม้ว่าคุณซูวิทย์ จะโหมโฆษณาตัวเองมากมาย แต่
บางคนก็ยังติดภาพที่เขาประกอบธุรกิจที่ไม่เหมาะสม อย่าง
อ่าว อับ นวด หรือสมณานามเจ้าพ่ออ่างทองคำ คงทำให้

คนจำนวนไม่น้อยไม่เชื่อถือ แต่คนบางกลุ่มอาจจะเลือกเขา
ด้วยความสนใจและอยากลองของแปลก”

ด้านนางสาววิวรรณ แก้วศักดิ์ศิริ ภาควิชารัฐศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวว่า ดูป้ายของผู้
สมัครคนอื่น ๆ ก็ไม่ได้โดดเด่นและสะดุดตาเท่าป้ายของผู้
สมัครหมายเลข 15 เห็นแล้วก็ต้องหัวเราะในท่าทางที่ดู
จริงจัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพที่กำลังครุ่นคิด ส่วนโฆษณา
ที่ทำเป็นการตุนแอนิเมชัน ที่ทุกคนมีขนาดเหมือนนาย
ซูวิทย์หมดทุกคนนั้น คิดว่าเป็นการตุนแอนิเมชันที่มีความ
หมายว่าถ้าเลือกเขา ทุกคนจะได้เป็นผู้ว่าฯ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่านายซูวิทย์จะพยายามใส่สาระมากแค่ไหน บุคลิกภาพ
ก็ยังคงดูตลกอยู่

ขณะที่นายชัชฉินวดี เปรมาสวัสดิ์ ประธานสโมสร
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวว่า บ้านอยู่ในเขต
บางพลัดซึ่งเท่าที่มีการสังเกตป้ายของผู้สมัครทุกคน
ก็จะเป็นป้ายที่ไม่ใหญ่และติดระยะก็เหมือนเขตอื่นๆ
คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเขตนี้พื้นที่ไม่ค่อยอ่าวมากนัก
เพราะส่วนใหญ่เป็นหน้าบ้านผู้คนและเห็นป้ายของนาย
ซูวิทย์มากกว่าผู้สมัครหมายเลขอื่นๆ ซึ่งเห็นทุกครั้งก็ตลก
เพราะแม้จะพยายามทำตัวเองให้ดูจริงจังมากแค่ไหนก็ยัง
ตลก

ทั้งนี้ อยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีนโยบาย
มาตรการควบคุมป้ายหาเสียงของผู้สมัคร แต่แต่ละคนไม่ควร
มีมากเกินไปจนจำเป็น เพราะบางคนเห็นถึยบทุกพื้นที่ แต่
บางคนก็แทบไม่เห็นเลย อีกทั้งการติดป้ายหลายๆ จะกีดขวาง
การสัญจรไปมาอีกด้วย ■